

- 09:12 [เอ็กซ์ไอโพลลิสซ์ "อังเดร มานูเอล ไบเปซ โอบราดอร์" จ่อคว้าชัยเลือกตั้งประธานาธิบดีเม็กซิโก](#) ผลเอ็กซ์ไอโพลลิสซ์ระบุว่า นายอังเดร มานูเอล ไบเปซ โอบราด...
- 09:00 [ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตเปิดลบ 5.84 จุด หลัง PMI การผลิตจีนชะลอตัว](#) ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนเปิดลบในวันนี้ หลังจากสำนักงานส...
- 08:59 [PTT เริ่มกระบวนการโอนสินทรัพย์และหนี้สินให้กับ PTTOR ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.61](#) บมจ.ปตท. (PTT) แจ้งว่าตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ...
- 08:52 [KTBS SET สัปดาห์นี้ผันผวน ยิ่งกังวลสงครามการค้า-แรงขายต่างชาติยังคงถดถอย ให้กรอบ 1,563-1,620 จุด](#) นายวิ้น ลุดบริชตวนิชย์ ประธานกรรมการบริหาร:
- 08:46 [ตลาดหุ้นเอเชียผันผวนเข้านี้ ขณะนักเก็งกำไรเปิดแดนลบหลังดัชนีความเชื่อมั่นผู้ผลิตญี่ปุ่นชะลอตัว](#) ตลาดหุ้นเอเชียเคลื่อนไหวทั้งในแดนบวกและลบเข้านี้...

GUNKUL เปิดตัวGRoofรุกตลาดโซลาร์รูฟภาคครัวเรือนวางเป้า 1 ปี 300 หลังคา, เจรจาติดตั้งในโครงการอสังหาฯ

[G+](#) [Like](#) [Share](#) Sign Up to see what your friends like.

[ข่าวหุ้น-การเงิน](#) สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- ศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 17:15:58 น.

นางสาวโคกษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง (GUNKUL) เปิดเผยว่า บริษัทได้เปิดตัว GRoof หรือ กรูฟ ดำเนินธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) เพื่อช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าให้กับผู้บริโภค โดยสามารถผลิตไฟฟ้าใช้ตัวเองตลอดอายุการใช้งาน 25 ปี และสามารถคืนทุนได้ภายใน 8-10 ปี และมีผลตอบแทนจากการลงทุน 8-14%



ทั้งนี้ จากแนวโน้มความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในประเทศที่มีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี จึงทำให้กลุ่มบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความต้องการไฟฟ้าภายในประเทศ และมองว่าการติดตั้งโซลาร์รูฟเป็นการช่วยประหยัดค่าไฟ จึงนำมาซึ่งโครงการ "GRoof Smart Living by Gunkul" ที่จะสร้างมิติใหม่ของการประหยัดพลังงานที่ทุกคนสามารถจับต้องได้

GRoof นอกจากจะส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมจากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แล้ว ยังให้การดูแลลูกค้าด้วยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ด้านงานติดตั้งระบบโซลาร์มากกว่า 300 เมกะวัตต์ พร้อมด้วยแอปพลิเคชันที่สามารถรายงานผลผลิตไฟฟ้าของบ้านแบบสะดวกทันสมัย สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา

"บริษัทยังคงเดินหน้าในการมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพของธุรกิจภาคส่วนต่างๆ ให้เติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง เพื่อเป้าหมายในการเป็นผู้ประกอบการด้านธุรกิจพลังงานทดแทนอย่างครบวงจร และการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ "GROOF " ครั้งนี้ ถือเป็นการต่อยอดธุรกิจและต่อยอดให้เห็นว่าบริษัทพร้อมลุยต่อจิ๊กซอว์ธุรกิจโซลาร์ของกันกุลให้ครอบคลุม ครบวงจร ให้ทุกประเภทการใช้งานของโซลาร์ และครอบคลุมทุกกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้า จากปัจจุบันมีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และลมทั้งในและต่างประเทศรวมแล้วกว่า 500 เมกะวัตต์"นางสาวโคกษา กล่าว

ด้านนางสาวณัชชา ดำรงปิยวุฒิ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวางแผนกลยุทธ์และการลงทุน และสายงานโลจิสติกส์ GUNKUL กล่าวว่า บริษัทตั้งเป้ามีลูกค้าติดตั้งแผงโซลาร์ GRoof ภายใน 1 ปีจำนวน 300 หลังคาเรือน และคาดว่าจะสร้างรายได้ 50-70 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีลูกค้าเข้ามาลงทะเบียนสนใจติดตั้งแผงโซลาร์บนหลังคาแล้วคาดว่าจะภายในสิ้นปีนี้จะสามารถดำเนินการติดตั้งแผงดังกล่าวได้จำนวน 100 หลังคาเรือน และน่าจะสร้างรายได้เข้ามาประมาณ 30 ล้านบาท

นอกจากนี้ บริษัทก็อยู่ระหว่างเจรจากับผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ 2-3 ราย เช่น บมจ.พฤกษา โฮลดิ้ง (PSH) เป็นต้น เพื่อให้บริการติดตั้งแผงโซลาร์รูฟบนหลังคาทั้งโครงการเก่าและใหม่ คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในปีนี้ อีกทั้งบริษัทยังได้ร่วมมือกับธนาคารพาณิชย์ เพื่อเพิ่มวงเงินสินเชื่อบ้านให้ครอบคลุมการติดตั้งโซลาร์รูฟ โดยขณะนี้ได้ร่วมกับธนาคารพาณิชย์แล้ว 2 แห่ง ได้แก่ ไทยพาณิชย์ และกสิกรไทย และอยู่ระหว่างเจรจาเพิ่มเติมอีก 3 ราย

พร้อมกันนี้บริษัทยังมองโอกาสขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศอีกด้วย โดยจะมุ่งเน้นกลุ่มประเทศ CLMV และเน้นกลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่เป็นหลัก เช่น กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมในต่างประเทศ เป็นต้น คาดว่าจะเห็นความชัดเจนได้ภายใน 1 ปีจากนี้

ส่วนงบการลงทุน บริษัทจะเน้นการลงทุนไปในด้านการตลาด โดยวางงบไว้ที่ 10-15% ของรายได้ที่คาดว่าจะได้รับภายใน 1 ปี ซึ่งจะเน้นการโฆษณา และสร้างการรับรู้ผ่านโซเชียลมีเดียเป็นหลัก

นางสาวณัฐล กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับความคืบหน้าการลงทุนติดตั้งแผงโซลาร์บนหลังคา 34 โรงงานในเครือ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF) รวม 40 เมกะวัตต์ มูลค่าลงทุนราว 1,400 ล้านบาท คาดว่าจะดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จภายใน 5-7 เดือน คาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) 9-10% ขณะเดียวกันบริษัทยังอยู่ระหว่างการเจรจากับผู้ประกอบการรายอื่นหลายรายเพื่อเข้าติดตั้งแผงโซลาร์บนหลังคาสถานประกอบการ เช่น กลุ่มรับเหมาก่อสร้าง และโรงพยาบาล เป็นต้น

--อินโฟเควสท์ โดย พชรธร ภูมิคำ/รัชดา/ศศิธร โทร.02-2535000 ต่อ 345 อีเมล: sasithorn@infoquest.co.th--

ADVERTISEMENT



ล้างพิษตับ ไขมันพอกตับ

Attawut

ดูแล และ ปกป้องตับของคุณ ด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ
ระดับสูง

ดูเพิ่มเติม



ถูกใจ

สมัครใช้งาน เพื่อดูสิ่งที่เพื่อนของคุณถูกใจ